



Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam và

Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam (VDIC)

trân trọng kính mời Quý vị tham gia

Hội thảo về Thị trường Lao động Toàn cầu và Vấn đề Việc làm cho Thanh niên



Thứ Năm ngày 29/11/2012
từ 3:30 đến 6:00 chiều
(giờ Việt Nam)

Thông tin chung

Trong khi cuộc khủng hoảng nợ Châu Âu tiếp tục làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu, thị trường lao động tiến triển một cách chậm chạp và đứng ở mức thấp hơn so với trước khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào năm 2008. Ngoài ra còn phải kể tới cuộc khủng hoảng việc làm trong thanh niên hiện đang khá nghiêm trọng: gần 7,5 triệu thanh niên thất nghiệp trên toàn thế giới.

Các vấn đề liên quan đến việc làm cho thanh niên đều được thảo luận tại các Cuộc họp Thường niên của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mà gần đây nhất diễn ra tại Tokyo. Để ứng phó với cuộc khủng hoảng việc làm toàn cầu, các quốc gia thành viên của ILO cũng thảo luận về những vấn đề liên quan đến việc làm cho thanh niên tại kỳ họp thứ 101 của Hội nghị Lao động Quốc tế vào năm 2012, và đã thông qua một nghị quyết liên quan đến các hành động nhằm giải quyết vấn đề liên quan đến việc làm cho thanh niên.

Nhằm giúp thanh niên tại các quốc gia khác nhau có thông tin và có khả năng tham gia vào các cuộc đối thoại về vấn đề này, Trung tâm Học tập Phát triển Tokyo, Ngân hàng Thế giới tại Nhật Bản dự kiến tổ chức một Hội thảo về Thị trường Lao động Toàn cầu và Vấn đề Việc làm cho Thanh niên.

Hội thảo sẽ thảo luận về các thách thức liên quan đến vấn đề việc làm trên thế giới (trình bày bởi ông José Manuel Salazar-Xirinachs - Giám đốc Điều hành về Việc làm của ILO) và các phát hiện chính cũng như ý nghĩa của Báo cáo Phát triển Thế giới (WDR) năm 2013 của Ngân hàng Thế giới (được trình bày bởi Ông Keijiro Otsuka - Giáo sư, Viện Đại học Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản). Việt Nam cùng một số nước trong khu vực sẽ tham gia Hội thảo này.

Đối tượng tham gia

Đại diện đến từ các tổ chức giáo dục, đào tạo và dạy nghề, các cơ quan khối nhà nước, tư nhân, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực thanh niên và lao động.

Đơn vị tổ chức

- Trung tâm Học tập Phát triển Tokyo (TDLC)
- Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Nhật Bản, Hiệp hội Thúc đẩy các Hoạt động của ILO tại Nhật Bản

Hình thức Hội thảo

Hội thảo kết nối cầu truyền hình từ văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Tokyo với các quốc gia khác trong khu vực trong đó có Hà Nội, Việt Nam.

Ngôn ngữ của Hội thảo: tiếng Anh có dịch song song tiếng Việt.

Điều phối viên và Diễn giả

- **Điều phối viên: Ông Shinichi Hasegawa** – Giám đốc Điều hành, Hiệp hội Thúc đẩy các Hoạt động của ILO tại Nhật Bản
- **Diễn giả: Ông José Manuel Salazar-Xirinachs** - Giám đốc Điều hành về Việc làm của ILO
- **Diễn giả: Ông Keijiro Otsuka** - Giáo sư, Viện Đại học Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản, thành viên chính của nhóm biên soạn WDR 2013.

Địa điểm Hội thảo tại Việt Nam

Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam – Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Tầng 2 Số 63 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đăng ký tham gia

Quý vị quan tâm xin vui lòng gửi xác nhận đăng ký tham gia cùng thông tin liên lạc đến địa chỉ dưới đây trước **12:00 trưa ngày 27/11/2012**:

Chị Hà Hải Vân hoặc Chị Đoàn Thị Thu Hằng

Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam
- Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Tầng 2 Số 63 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 84-4-3 937 8706; Fax: 84-4-3 934 6847
Email: hha2@worldbank.org
Website: www.vdic.org.vn